

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีการจัดประชุมในการจัดทำกรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นหรือเรื่อง ในการมีส่วนร่วม	การเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาและบุคลากรภายนอกเข้าร่วมประชุมการจัดทำกรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระยะที่ ๑ ของการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมฯ ตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๐ (๔) มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปข้อมูลของ ผู้มีส่วนร่วม	การประชุมพิจารณาจัดทำร่างกรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานการศึกษาและบุคลากรภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน มีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม ได้แก่ ๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ๔. คณะอนุกรรมการจัดทำ ร่าง กรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระยะที่ ๑ ๕. คณะอนุกรรมการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมฯ ๖. คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ผลจากการมีส่วนร่วม	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย มีกรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และคู่มือการใช้กรอบหลักสูตรฯ เพื่อให้สถานศึกษานำร่อง หรือสถานศึกษาที่สนใจนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับความสามารถความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียนและสภาพภูมิสังคม
การนำผลจาก การมีส่วนร่วม ไปปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงาน ของหน่วยงาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นำกรอบหลักสูตรสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และดำเนินการในระยะที่ ๒ กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนำกรอบหลักสูตรระดับจังหวัดไปปรับเพื่อใช้ในสถานศึกษานำร่องต่อไป


 ผู้บริหาร
 (นายชัยชัย ชูหน้า)
 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ฉบับที่ 13
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ที่ตั้ง...101 หมู่ 10 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000

การขับเคลื่อนโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้รับมอบหมายให้ นางอภัสสร์ ศิริวิทย์ชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้ดำเนินการ จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 คณะ (2) การจัดทำ (ร่าง) พัฒนารอบหลักสูตรฯ และ (3) การจัดทำ (ร่าง) ข้อมูลพื้นฐานเพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)...



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ฉบับที่ 7

สุโขทัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนารอบหลักสูตร
ฐานสมรรถนะพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นางอภัสสร์ ศิริวิทย์ชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการพัฒนารอบหลักสูตรฐานสมรรถนะ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยตามประกาศสถานศึกษา นำร่องพื้นที่นวัตกรรมฯ จำนวน 25 แห่ง และมีสมัครเข้าร่วม อีกจำนวน 2 แห่ง รวมเป็น 27 แห่ง เพื่อให้การขับเคลื่อนพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย...



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ฉบับที่...20

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
คณะกรรมการศึกษาของพื้นที่วัฒนธรรมการศึกษา และสถานศึกษานำร่องจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

ที่ตั้ง...101 หมู่ 10 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
เบอร์โทร 0-5565-1112 โทรสาร 0-5565-1113 งานคุรุสภา 0-5561-5675
จัดทำโดย...นางสาวอัญชลี ผ่างเสน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยความสะดวก

ประจำเดือน มกราคม 2567 ฉบับที่ 23 / วันที่ 18 ม.ค.67



วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้นางอภัสรินทร์ ศิริวิทย์ภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานข้อมูล และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่วัฒนธรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่องจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย...



ศจ.สุโขทัยจัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ(ร่าง)กรอบหลักสูตรสมรรถนะพื้นที่วัฒนธรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย



วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ(ร่าง) กรอบหลักสูตรสมรรถนะพื้นที่วัฒนธรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำผลสรุป ในที่ประชุมมาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคิดค้นและพัฒนาวัฒนธรรม และการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่วัฒนธรรม การศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาเห็นชอบและประกาศให้สถานศึกษานำร่องพื้นที่วัฒนธรรม การศึกษาจังหวัดสุโขทัย ไปปรับใช้ให้สอดคล้องตามความต้องการ และตามสภาพภูมิสังคมของสถานศึกษานำร่องฯ ในแต่ละแห่งได้ทันทีสำหรับจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตามลำดับต่อไป...



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย



101 หมู่ 10 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทร. 0-5565-1112 โทรสาร. 0-5565-1113 งานคุรุสภา โทร. 0-5561-5675

ฉบับที่ 9 / มี.ค.2567

สุโขทัยจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567



วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมอบให้นายณัฏฐพงษ์ สุขวิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นเลขานุการในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย



ติดตามข่าวสาร/กิจกรรมได้ที่FACEBOOK งานประชาสัมพันธ์ ศอจ.สุโขทัย และ เพจชื่อ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

จัดทำโดย...นางสาวอัญชลี ฝ่ายแผน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญกลุ่มอำนาจการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

